

Tim việc làm và tiếng nói của cộng đồng

Khi Waseemunnisa Syed được mời tham gia buổi tham vấn Tiếng nói Cộng đồng do SSI tổ chức dành cho những người nói tiếng Urdu, ban đầu cô đã hơi lưỡng lự về việc tham gia.

Là mẹ của một đứa trẻ khuyết tật và được chương trình **Điều phối Khu vực Địa phương (LAC)** của SSI hỗ trợ, cô cảm thấy mình đã có đủ kiến thức về Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc (NDIS).

Tuy nhiên, buổi họp này lại khác. **Các buổi tham vấn Tiếng nói Cộng đồng của SSI** được thiết kế để tìm hiểu về tầm nhìn của một nhóm nhân khẩu học cụ thể đối với cộng đồng của họ nhằm cung cấp thông tin cho các sáng kiến phát triển cộng đồng. SSI tiến hành các buổi tham vấn địa phương với các cộng đồng thường khó tiếp cận, bao gồm các cộng đồng Đa dạng về Văn hóa và Ngôn ngữ (CALD), cũng như các cộng đồng đa dạng về giới tính và tình dục.

Buổi tham vấn Tiếng nói Cộng đồng Urdu mà bà Syed tham dự hóa ra lại có giá trị đối với cá nhân bà cũng như cộng đồng của bà.

Bà Syed cảm thấy mình có thể chia sẻ cởi mở câu chuyện của mình trong buổi tham vấn về trải nghiệm nuôi dạy một đứa trẻ khuyết tật.

“Tôi hoàn toàn thích thú vì có thể nói hết những gì muốn nói và thảo luận về cảm giác của người chăm sóc một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt. Tôi là người trong nhóm có nhiều kinh nghiệm nhất với một đứa trẻ [khuyết tật].

Vì vậy sau đó, bà Syed nhận ra rằng bà có điều gì đó có thể cống hiến và để nói lên với tư cách là người bên vực người khuyết tật trong cộng đồng nói tiếng Urdu.

Đội LAC của SSI đã kết nối bà với **Mạng lưới Người Đồng cảnh Đa văn hóa** của Nhóm SSI, một nhóm hỗ trợ người đồng cảnh dành cho những người từng trải qua tình trạng khuyết tật.

Hiện bà đang làm việc bán thời gian để điều hành nhóm, tổ chức các buổi thảo luận về năm chủ đề chính: tự bên vực, hoạt động tình nguyện, việc làm, NDIA và các nhóm hỗ trợ.

Bà nói, “Là thành viên của cộng đồng CALD, tôi biết các bậc cha mẹ khó có thể chấp nhận việc con mình bị khuyết tật như thế nào,”

“Trọng tâm của chúng tôi là được sự ghi nhận và đem thông tin đến cộng đồng CALD rằng NDIS tồn tại.

“Tôi nói với mọi người rằng bạn đã được chọn để chăm sóc đứa trẻ đặc biệt này và chính phủ luôn sẵn sàng giúp bạn bằng cách cung cấp mọi hỗ trợ, liệu pháp cũng như mọi thứ mà đứa trẻ cần.”

Bà Syed đã đảm nhiệm vai trò này được khoảng sáu tháng và bà nói rằng điều tuyệt vời nhất là kết nối các bậc cha mẹ khác trong vùng với NDIS và các dịch vụ hỗ trợ địa phương.

“Công việc của tôi là đem kiến thức và thông tin đến với cộng đồng, bởi vì tôi cũng từ cộng đồng đó và biết rằng mình cũng đã vật lộn rất nhiều với vấn đề này.

Bà nói: “Đó không chỉ là sự vật lộn để chấp nhận những gì bạn được ban tặng mà còn là sự vật lộn để đối mặt với những người xung quanh luôn phán xét và không tin tưởng bạn”.

Nhóm nói tiếng Urdu của Mạng lưới Người Đồng cảnh Đa văn hóa, họp hàng tuần và dành cho người khuyết tật cũng như những người đang chăm sóc người khuyết tật.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: **[Mạng lưới Người đồng cảnh Đa văn hóa](#)**.

Để tìm hiểu thêm về các sáng kiến của SSI LAC trong cộng đồng và tìm hiểu về các cuộc tham vấn Tiếng nói Cộng đồng sắp tới, hãy truy cập **[Cổng Thông tin Cộng đồng LAC](#)**.